

Tài liệu kỳ họp thứ 4 –  
HĐND thành phố khóa XII

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2022**  
**và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022**

**Phần I**

**Kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2022**

Thực hiện Kết luận số 592-KL/TU ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2022;

HĐND thành phố báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 của HĐND thành phố như sau:

**I. Quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố**

HĐND thành phố tổ chức thành công 02 kỳ họp chuyên đề<sup>1</sup> của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo luật định.

- Tại kỳ họp lần thứ nhất đã thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026<sup>2</sup>.

- Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ hai đã thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố; miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND thành phố khóa XII<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất vào ngày 18/4/2022; kỳ họp chuyên đề lần thứ hai vào ngày 03/6/2022.

<sup>2</sup> - Ông Võ Hùng Anh miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XII với 31/31/35 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt;

- Bà Huỳnh Trịnh Thị Ngọc Anh trúng cử Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XII với 31/31/35 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt;

- Kết quả trúng cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026:

+ Bà Trịnh Thị Tuyết – Cán bộ hưu trí phường Phú Thủy: 31/31/35 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt;

+ Bà Lương Thị Mỹ Linh – Cán bộ hưu trí phường Xuân An: 31/31/35 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt.

<sup>3</sup> - Ông Phan Đức Tuyên miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XII với 33/33/35 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt;

- Ông Lê Thanh Sơn trúng cử Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XII với 32/33/35 phiếu, đạt 96,97% tổng số đại biểu có mặt;

- Miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với: ông Trần Minh Tâm với 33/33/35 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt và ông Hồ Thanh Tuấn với 33/33/35 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt;

## II. Hoạt động giám sát

### 1. Thường trực HĐND thành phố

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố và 02 Ban HĐND cơ bản đảm bảo theo kế hoạch công tác đã đề ra. Chất lượng giám sát được nâng lên, các đơn vị được giám sát nghiêm túc chấp hành yêu cầu của Thường trực HĐND thành phố; các Ban HĐND thành phố tham gia giám sát cùng với Thường trực HĐND thành phố tích cực gắn với hoạt động giám sát của mình.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thành phố thành lập 01 Đoàn giám sát và tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai và quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố<sup>4</sup>. Thành lập 01 Đoàn khảo sát và tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử trên lĩnh vực đất đai<sup>5</sup>. Tuy nhiên, do UBND thành phố đã tổ chức kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính của các phường, xã, do đó, để tránh chồng chéo, Đoàn khảo sát thống nhất chuyển nội dung trên sang chương trình, kế hoạch giám sát năm 2023 tiếp tục thực hiện.

Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố phân công Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức giám sát việc UBND thành phố trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố và các ý kiến kiến nghị cử tri còn tồn đọng; đồng thời, thông qua các cuộc họp giải quyết các vụ khiếu nại tồn đọng, kéo dài đã giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân của UBND thành phố.

### 2. Các Ban HĐND thành phố:

Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế đã tổ chức giám sát theo chương trình giám sát năm 2021 của mỗi Ban; tích cực tham gia các hoạt động giám sát cùng với Thường trực HĐND thành phố.

Ban Kinh tế - Xã hội đã thực hiện 09 cuộc giám sát theo kế hoạch đề ra (03 cuộc giám sát tại các phòng, ban; 06 cuộc giám sát tại các phường, xã), với các nội dung: Việc lập, tiếp nhận, xét duyệt và chi trả tiền hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ cho đối tượng lao động tự do mất

---

- Bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND thành phố đối với: ông Nguyễn Thế Dũng – Trưởng phòng văn hóa và Thông tin thành phố với 33/33/35 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt; ông Nguyễn Văn Nghị - Trưởng phòng Kinh tế với 33/33/35 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt.

<sup>4</sup> Ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 18/3/2022, Kế hoạch giám sát số 04/KH-HĐND ngày 16/3/2022. Giám sát trực tiếp tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND các phường, xã : Hàm Tiến, Tiến Thành.

<sup>5</sup> Ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 25/4/2022, Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 29/4/2022.

việc<sup>6</sup>; việc phân khai và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị thành phố và phường xã; việc triển khai đăng ký, thực hiện các công trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư; các công trình thuộc Đề án giao thông nông thôn các phường, xã năm 2022<sup>7</sup>; việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo bền vững<sup>8</sup>.06 tháng đầu năm 2022 Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố. Việc thẩm định các báo của UBND thành phố, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XII. Sau mỗi đợt giám sát, Ban đều có báo cáo kết quả giám sát theo quy định. Qua giám sát, Ban đã có kiến nghị cụ thể với UBND thành phố và các phòng, ban thành phố để xem xét, giải quyết nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đã được đề ra; hầu hết các kiến nghị của Ban đều được UBND thành phố tiếp thu, chỉ đạo các phòng, ban và địa phương liên quan xem xét, giải quyết.

Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tổ chức 04 lượt giám sát trực tiếp 04 đơn vị<sup>9</sup> về: Việc quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng kế hoạch giám sát 05 đơn vị về công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc triển khai Luật tố cáo 2018 và thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; việc thẩm định các báo của UBND thành phố, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XII. Qua giám sát, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có sự quan tâm chỉ đạo; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều cố gắng; việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng quan tâm chỉ đạo giải quyết; phạm pháp hình sự có giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế đó là: Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng diễn biến rất phức tạp; kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ; có vụ việc chưa đảm bảo thời hạn theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo mặc dù đã triển khai nhưng chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của công dân về khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ, dẫn đến tình trạng đơn khiếu nại, tố cáo gửi trùng lặp, vượt cấp. Một số cơ quan, đơn vị, phường, xã chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

<sup>6</sup> Giám sát trực tiếp tại: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND phường Mũi Né.

<sup>7</sup> Giám sát trực tiếp tại: Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các phường, xã: Xuân An, Tiến Thành.

<sup>8</sup> Giám sát trực tiếp tại: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các phường: Phú Hải, Đức Nghĩa.

<sup>9</sup> Giám sát trực tiếp tại UBND các phường, xã: Phú Thủy, Phú Tài, Lạc Đạo, Tiến Lợi.

### 3. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố:

Các Tổ đại biểu HĐND thành phố có thực hiện xây dựng kế hoạch giám sát năm của Tổ và triển khai thực hiện giám sát theo kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2022, một số Tổ đại biểu có tổ chức giám sát như: Tổ đại biểu số 8 (đơn vị phường Bình Hưng và Hưng Long) và Tổ đại biểu số 3 (đơn vị phường Lạc Đạo) đã tổ chức giám sát việc thực hiện xét duyệt các đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động tự do mất việc trong dịch COVID-19 của địa phương. Qua giám sát, các địa phương được giám sát đã tổ chức xét duyệt các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ kịp thời, đầy đủ, đảm bảo đúng đối tượng được xét duyệt, đúng quy trình xét duyệt theo quy định (các đối tượng không thuộc đối tượng có phản ánh, khiếu nại nhưng các địa phương đã kịp thời giải quyết thỏa đáng). Các Tổ đại biểu còn lại thông qua các cuộc họp giao ban do Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ đã thực hiện giám sát các nội dung đại biểu quan tâm, cử tri bức xúc trên địa bàn.

### III. Công tác tiếp xúc cử tri

Thường trực HĐND thành phố phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tổ chức **cho các đại biểu HĐND** tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố. Có 35 ý kiến, kiến nghị gửi về Thường trực HĐND và UBMTTQVN thành phố và đã được chuyển đến UBND thành phố xem xét, trả lời và giải quyết. Thường trực HĐND thành phố tham dự tiếp xúc cử tri cùng đại biểu Quốc hội về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV<sup>10</sup> tại 04 điểm (07 phường, xã), có 07 lượt đại biểu tham gia, 403 cử tri tham dự, có 23 ý kiến, kiến nghị cử tri.

Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND thành phố phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh – Đơn vị Phan Thiết tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 tại 16 điểm (18 phường, xã), có 43 lượt đại biểu tỉnh, 49 lượt đại biểu thành phố tham gia, với 1.023 cử tri tham dự, có 92 ý kiến, kiến nghị cử tri.

### IV. Tiếp công dân

Thường trực HĐND thành phố cùng Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp Công dân thành phố theo quy định; trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp 33 lượt công dân. Nội dung chủ yếu qua tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, cưỡng chế thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất thực hiện các Dự án, ..., nhất là việc chậm chi trả tiền bồi thường; tranh chấp đất đai trong

<sup>10</sup> Tiếp xúc cử tri ở các phường, xã: Phú Thủy, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Đức Long, Lạc Đạo, Phú Tài, Phú Trinh.

nội bộ nhân dân, trong nội bộ gia đình, dòng họ; phản ánh việc lấn, chiếm đất công; chậm giải quyết đơn; gây rối trật tự công cộng; chiếm dụng đường đi chung; phản ánh việc gây ô nhiễm môi trường; xây dựng trái phép,... Thường trực HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc của công dân.

Về tiếp nhận đơn thư, Ban Pháp chế tiếp nhận 07 đơn, trong đó *Thường trực HĐND 05; Ban Pháp chế 02*. Thường trực HĐND thành phố chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý, gồm: Kiến nghị, phản ánh: 03, khiếu nại: 00, tố cáo: 02.

### **V. Đánh giá chung:**

Nhìn chung, hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố đạt được kết quả trên một số nhiệm vụ, công tác: Tổ chức thành công kỳ họp thường lệ lần thứ 3, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất và lần thứ hai của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức giám sát và kiến nghị các cơ quan liên quan giải quyết một số vấn đề cần thiết; đôn đốc UBND thành phố trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, trước kỳ họp thứ 4 của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức giám sát, phân công, đôn đốc các Ban HĐND thành phố **thực hiện tốt theo kế hoạch** giám sát đã đề ra; đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri đúng thời gian quy định. Đạt được kết quả nêu trên là có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, trong hoạt động vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là: Các kiến nghị và bức xúc của cử tri còn tồn đọng kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm mặc dù luôn có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố, nhưng các cơ quan chức năng thành phố chưa có sự quan tâm, phối hợp tốt trong việc tham mưu giải quyết các kiến nghị của cử tri; thời gian giám sát của các Ban HĐND có đề ra nhưng thực hiện chưa đảm bảo theo chương trình.

## **Phần II**

### **Hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng cuối năm 2022**

#### **1. HĐND thành phố**

Tiến hành kỳ họp thứ 5 (kỳ họp cuối năm) để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2022 và quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, dự toán

ngân sách và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2023, kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc năm 2023.

## **2. Thường trực HĐND thành phố**

Tiếp tục giám sát, đôn đốc các Ban HĐND thành phố thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố; đôn đốc UBND thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, dự toán ngân sách thành phố năm 2022, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng các công trình trọng điểm, các công trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch làm việc và đi thực tế tại cơ sở để giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND thành phố ở cơ sở; kịp thời kiến nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề cần thiết; chú ý theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của 02 Ban HĐND thành phố và chất vấn của đại biểu; tổ chức tiếp công dân đúng quy định và nâng cao chất lượng tiếp công dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị bức xúc của cử tri; tổ chức giao ban với các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND phường, xã; phối hợp chuẩn bị thật chu đáo kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố.

## **3. Các Ban HĐND thành phố**

Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát của Ban và thực hiện các nội dung giám sát, thẩm tra theo phân công của Thường trực HĐND thành phố, kịp thời kiến nghị các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề cần thiết; tham gia chuẩn bị chu đáo kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố; tổ chức sinh hoạt Ban đúng quy định để đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của Ban; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau các đợt giám sát của Ban.

## **4. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố**

Tùy theo tình hình thực tế, tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố đúng kế hoạch. Tổ trưởng Tổ đại biểu gửi báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, tổ chức sinh hoạt Tổ đúng thời gian quy định; gửi nội dung chất vấn, thảo luận trước kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố về Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp, đưa ra kỳ họp thứ 5.

Đại biểu HĐND thành phố thực hiện đúng kế hoạch tiếp xúc cử tri của Tổ; tiếp nhận, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu những vấn đề bức xúc của cử tri để chất vấn người có liên quan và thông báo với cử tri về ý kiến trả lời cử tri của các cơ quan; báo cáo trước cử tri về hoạt động của đại biểu trong năm 2022 trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5; phản ánh kịp thời những

vướng mắc trong triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND thành phố; giải thích và vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân; tăng cường thực hiện quyền chất vấn của đại biểu.

Trên đây là tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Chánh, Phó CVP (D);
- Lưu: VT, YT (Lê).

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Thị Thu Hương**